



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### (๑) กระทู้ถาม

#### ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เกิดความเคลือบแคลงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาในการตัดสินคดีเงินทอนวัด ทำให้พระสงฆ์ถูกดำเนินคดี และมีผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดความเสียหายจำนวนหลายล้านบาท จะมีผู้ได้รับผิดชอบ ซึ่งโดยอำนาจหน้าที่การทำงานของสำนักงานฯ ต้องทำงานเพื่อคณะสงฆ์มิใช่เป็นเจ้านายในการพิพากษา คอยสั่งการ จึงต้องการสอบถามถึงความคืบหน้าคดีความของสำนักงานฯ ในการจัดการกับพระสงฆ์ที่ถูกดำเนินคดี ว่าเป็นไปในรูปแบบใด และในปี ๒๕๖๓ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว มีแผนยุทธศาสตร์ปกป้องศาสนาอย่างไร จะมีแนวทางในการส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในรูปแบบใด และมีการประเมินจัดสรรบุคลากรเข้ามารับตำแหน่ง ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาลมีเกณฑ์มาตรการควบคุมอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการสืบทอดอำนาจ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ตอบกระทู้ถาม จากคดีการทุจริตเงินทอนวัดนั้น ปัจจุบัน ศาลอาญาได้ตัดสินให้ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ คนเก่า จำคุก ๒๐ ปี และมีการเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลได้ให้ความยุติธรรมกับพระที่ถูกดำเนินคดี ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมอีก ในการจัดสรรงบประมาณจากเดิมที่กระจายไปในแต่ละวัดให้บริหารจัดการเองนั้น เปลี่ยนวิธีการในการจัดตั้งงบประมาณ โดยให้วัดแต่ละวัด เสนอแผนงานและงบประมาณที่ต้องการ ให้คณะกรรมการวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

และ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด และมีการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนพระพุทธรูปศาสนาให้กับประชาชน เพื่อเป็นการปกป้องให้พุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพิจารณาผู้ได้รับตำแหน่งนั้น ใช้หลักความอาวุโส ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ และเนื่องจากมีการแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานฯ ซึ่งเป็นผู้เกษียณไปแล้วนั้น ชี้แจงว่าเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังที่ยังสามารถแต่งตั้งและรับเงินเดือนได้ เพราะยังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ โดยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม

### ๑.๑.๒ กระตุ้งถาม โดย นายสาคร เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เนื่องจากประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความขัดแย้ง รุกป่าพื้นที่ เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งการบริหารการจัดการของกรมที่ดินต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดยประชาสัมพันธ์ให้อย่างทั่วถึง และตามนโยบายที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนั้นมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร เพราะมีการเลือกปฏิบัติพื้นที่ หากเป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการออกเอกสารสิทธิ์เร็วกว่าพื้นที่ด้านการเกษตรกรรม ด้วยนโยบายนี้ มีการบริหารจัดการออกเอกสารที่ดินประชาชนอย่างไร และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร และรัฐบาลและกรมที่ดินมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน ได้มีการจัดการไปอย่างไรแล้วบ้าง และมีการแก้ปัญหาประชาชนที่บุกรุกพื้นที่อย่างไร ใช้งบประมาณไปเท่าไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ตอบกระตุ้งถาม การจัดการที่ดินของรัฐ ในกรณีที่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน พื้นที่กรมป่าไม้ พื้นที่ สปก. ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้ออกเป็นพระราชบัญญัติที่ดินแห่งชาติ กรณีเป็นที่ดินเอกชน ที่ได้มาอย่างถูกต้อง สามารถที่จะดำเนินการออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ได้ เมื่อมีการพิสูจน์สิทธิ์ว่าที่ดินนั้นมิใช่ที่ดินของรัฐ และกรมที่ดินได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ล้านไร่ โดยในปีนี้จะดำเนินการต่ออีก ๗๐,๐๐๐ แปลง ซึ่งต้องไม่อยู่ในที่ดินของรัฐ และใช้ทำประโยชน์มาก่อน จึงขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ และจะทำการมอบที่ดินเอกสารสิทธิ์ให้กับประชากรต่อไป ยืนยันว่ารัฐบาลได้ทำตามแนวนโยบาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยจัดให้มีการบริหารที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แบบชั่วคราว ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ไปเป็นรายบุคคล และใช้ พ.ร.บ.นโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อแก้ไขกฎหมาย โดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มีการประชุมเตรียมการ ให้เป็นไปตามนโยบายฯ และในปี ๒๕๖๓ จะใช้งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท เพื่อออกเอกสารสิทธิ์อีก ๒,๐๐๐ แปลง โดยจะออกหนังสือสำคัญที่หลวง เพื่อจะได้รู้แนวเขตที่แน่นอน และจะออกเอกสารสิทธิ์ในเขตพื้นที่นอกเขตทะเบียนให้กับประชาชน และเมื่อ คทช. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มีการออกกฎหมายที่ชัดเจน จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินให้กับประชาชนต่อไป

## ๑.๒ กระทั่งถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทั่งถาม เรื่อง โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” โดย นายณริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทั่งถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยโครงการป่าในเมืองเป็นนโยบายที่รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยรัฐร่วมมือกับท้องถิ่นชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าไปใช้ประโยชน์ ทั้งใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าโครงการป่าในเมืองก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ถ้าโครงการป่าในเมืองสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงขอเรียนถามว่า

๑. โครงการป่าในเมืองในขณะนี้มีการดำเนินการไปแล้วจำนวนกี่แห่ง และสภาพของโครงการป่าในเมืองในแต่ละพื้นที่มีสภาพเป็นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. การดำเนินโครงการป่าในเมืองจะมีการดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาป่าในเมืองอย่างต่อเนื่อง ขอทราบรายละเอียด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทั่งถามว่า ปัจจุบันโครงการป่าในเมืองของสวนป่าประชารัฐ มีจำนวนทั้งหมด ๑๑๕ แห่ง ดำเนินการไปแล้ว ๑๐๒ แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ แห่ง และอยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยานจำนวน ๔๕ แห่ง พื้นที่รวมเกือบ ๒ แสนไร่ เปิดทำการแล้ว ๕๑ แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๓ แห่ง ของกรมป่าไม้มี ๓๑ แห่ง เปิดดำเนินการทั้งหมดแล้ว ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีจำนวน ๒๐ แห่ง เนื้อที่เกือบ ๒๐,๐๐๐ ไร่ เปิดดำเนินการแล้ว ๑๐ แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๐ แห่ง การดำเนินโครงการป่าในเมือง เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ป่าในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว มุ่งเน้นป่าไม้ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ และป่าไม้ให้กับประชาชนในเมือง หากพบว่ามีพื้นที่ใดที่เปิดใช้แล้วไม่เหมาะสม คงจะต้องเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน และพร้อมรับข้อเสนอของสมาชิกฯ เพื่อนำไปตรวจสอบและจะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

๑.๒.๒ กระทั่งถาม เรื่อง ขอย้ายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร บนถนนสาย ๒๐๘๓ ระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอำเภอราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปัจจุบันปริมาณรถที่สัญจรไปมาบนถนนหมายเลข ๒๐๘๓ ที่เชื่อมระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอำเภอ ราศีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นั้น มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีเพียง ๒ ช่องจราจร ไป - กลับ ทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนหมายเลข ๒๐๘๓ ไม่ได้ได้รับความสะดวกสบาย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวหากมีการขยายช่องทางการจราจรเป็น ๔ ช่องทาง จะทำให้เพิ่มความสะดวกลดปัญหาอุบัติเหตุ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งทำให้การขนส่งสินค้าหรือผลิตทางการเกษตรทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการจัดทำโครงการขยายถนนสาย ๒๐๘๓ จาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากไม่มีนโยบายดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะมีมาตรการใดในการแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับความสะดวก และปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า ถนนหมายเลข ๒๐๘๓ เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปยังอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีระยะทางทั้งสิ้น ๖๐.๖๗ กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบทมีแผนในการขยายถนนจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก คือพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย ไปยังอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในจังหวัดยโสธร ช่วงกิโลเมตรที่ ๔๓ - ๕๙ ระยะทางรวม ๑๖ กิโลเมตร ได้ขยายถนนเป็น ๔ เลนแล้ว จำนวน ๓ กิโลเมตร หรืออีก ๑๓ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแผนค่าของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ช่วงสองคือ ตั้งแต่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปยังอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อยู่ช่วงกิโลเมตรที่ ๐ - ๔๓ ระยะทางรวม ๓๗ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นถนน ๒ เลนอยู่ และทางกรมทางหลวงชนบทได้จัดทำแผนพัฒนาเป็นถนน ๔ เลนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๕ ปี คือตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ แต่ทั้งนี้ได้มีการจัดทำค่าของงบประมาณย่อยเพื่อขยายเป็น ๔ เลนก่อน ในช่วงกิโลเมตรที่ ๒๓ - ๒๕ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และช่วงกิโลเมตรที่ ๓๖ - ๓๗ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร เนื่องจากช่วงดังกล่าวมีการจราจรและมีชุมชนหนาแน่น หากขยายเป็น ๔ เลนก่อน จะช่วยลดอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นได้ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ นั้น ทางกระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และอยากจรรณงค์ให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุ

### ๑.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM ๒.๕ ที่เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา โดย นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๒ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง พิจารณาทบทวนการยกเลิกการทำ EIA ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๔ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การกำจัดฝักตบชวาอย่างยั่งยืนในแม่น้ำ คู คลอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

สำหรับกระตุ้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องประชุมกระตุ้ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

### (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง ด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายกรณ์ จาติกวณิช สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ คน คือ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ๔๙๘ คน องค์กรประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๔๙ คน

๒. ให้นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในประชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

### ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นสมาชิกฯ ได้ขอหารือเพื่อให้ นำญัตติด่วน ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุมรับรอง โดยประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้นำเรื่องทำนองเดียวกันขึ้นมาพิจารณาในคราวเดียวกันจำนวน ๑๑ เรื่อง

### ญัตติด่วน

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อประชาชน นางพิชชารัตน์ เลขาพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษ (PM ๒.๕) ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน เสนอโดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสุขภาพของประชาชน (PM ๒.๕) นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ

๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษาการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ห้ออกแบบอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือและป้องกันปัญหามลพิษ ทางอากาศ (PM ๒.๕) นางสาวสร้อยรัตน์ อรรถนพนพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษา และมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ฝุ่นละออง PM ๒.๕ และมาตรการแก้ปัญหา นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ

๙. ผู้ตัดตัวน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ

๑๐. ผู้ตัดตัวน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาดำเนินการศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๑๑. ผู้ตัดตัวน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕ ที่มีผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อประชาชน นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

หลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สาเหตุที่มาของฝุ่นละออง หากไม่ได้รับการแก้ไขย่อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังไม่มีการทำอะไรเลย เบบาง สภาผู้แทนราษฎรควรเป็นอีกด้านหนึ่งที่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา และเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนปัญหาของประชาชนถึงปัญหามลพิษ สภาผู้แทนราษฎรควรเป็นเวทีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วย รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ป้องกันปัญหาในระยะยาว เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก รัฐบาลไม่ได้มีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างยั่งยืน กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง รัฐบาลต้องใช้ความร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมถึงภาคชุมชนเพื่อให้ความร่วมมือ รวมถึงกำหนดให้เป็นมาตรการที่ต้องบูรณาการงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาอย่างเป็นระบบและทันทั่วทั้ง ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเน้นการให้ข่าวสาร ทั้งการ แจ้งเตือน แจ้งข่าวสาร ไปยังประชาชนทั่วทุกพื้นที่ เมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน การแก้ปัญหาฝุ่นต้องทำแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน รัฐบาลต้องจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพียงพอ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ควบคุมการก่อสร้างที่สร้างฝุ่น รัฐบาลควรสร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕ รวมถึงการร่วมมือของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อพัฒนาของเด็ก การให้เด็กหยุดเรียนนั้น ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา ถึงแม้ฝุ่นมีจำนวนลดลง แต่ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาถูกแก้ไขในระยะยาว อีกทั้งในประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรมี พ.ร.บ.จัดการอากาศสะอาด เพื่อแก้โครงสร้างทางอำนาจ ให้สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คอยเฝ้าระวังและขับเคลื่อนปัญหาให้เป็นเชิงรุก สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาเป็นการแก้ไขในระยะยาว

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็กหรือ PM ๒.๕ จำนวน ๔๙ คน  
กำหนดแปรญัตติภายใน ๑๒๐ วัน

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะของญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง  
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็กที่เป็นพิษ (PM ๒.๕) ในประเทศ  
ไทยอย่างยั่งยืน เสนอโดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ ไปยังรัฐบาลต่อไป

ประธานฯ ได้นำการประชุมคราวต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และสั่งปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา ๒๑.๕๐ นาฬิกา**